



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๑๑๑๙

ที่ ยธ ๐๕๑๐(อ)/ว ๕๐

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีในส่วนกลางตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๘

เรียน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดีในส่วนกลาง

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาระบาดอีกครั้ง โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑,๑๔๑ ราย และพบผู้ติดเชื้อที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ๓๑ คน กระจายไป ๑๓ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กำแพงเพชร กระบี่ สมุทรปราการ ภูเก็ต สระบุรี ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพประมง รับจ้าง และค้าขาย

เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมบังคับคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงาน และหัวหน้าหน่วยงานชั้นตรง พิจารณากำหนดบุคลากรและลักษณะงานในการปฏิบัติงานภายในที่พัก (work from home) และจัดให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงานที่หน่วยงานตามความเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงานและราชการ รวมทั้งไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน แล้วแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในที่พักตามแบบรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในที่พัก ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (work from home) ให้พิจารณาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง กลุ่มผู้ที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ และกลุ่มผู้มีเหตุจำเป็น ก่อน ดังนี้

๑.๑ กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง คือ ผู้ที่มีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือเป็นครอบครัวเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ มีการอยู่ใกล้ชิดกัน หรือมีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อ ๕ นาทีขึ้นไป หรือมีการไอจามรดกัน รวมถึงการอยู่ในสถานที่อับอากาศเกิน ๑๕ นาทีขึ้นไปโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย

๑.๒ กลุ่มผู้ที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ คือ ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สัมผัสอีกครั้งหนึ่ง ให้สังเกตอาการและเฝ้าระวังตัว ๑๔ วัน

๑.๓ กลุ่มที่ต้องเดินทางไป-กลับจังหวัดสมุทรสาคร หรือมีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับกลุ่มที่สัมผัสกับผู้สัมผัสของผู้สัมผัสอีกครั้งหนึ่ง เช่น คนที่กลับมาจากจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือมีการสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 คนกลุ่มนี้ไม่ต้องกักตัวให้ปฏิบัติตัวเหมือนปกติทั่วไป คือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล

๒. แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการปฏิบัติงานภายในที่פקให้ดำเนินการตามหนังสือ
กรมบังคับคดี ที่ ยธ ๐๕๑๐(อ)/ว ๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดี
ในส่วนกลาง ตามมาตรการการปฏิบัติงานภายในที่פקกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของกรมบังคับคดี ฉบับที่ ๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด



(นางอรรญา ทองน้ำตะโก)
อธิบดีกรมบังคับคดี